

บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาอ่อนค่า หลังจหนท.เฟดบางรายส่งสัญญาณขึ้นดบ.-เยนอ่อน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลง หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) บางรายส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ ขณะที่สกุลเงินเอเชียได้รับแรงกดดันจากการอ่อนค่าของเงินเยน

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 35.20 และแนวต้าน 35.10

*เยนเคลื่อนไหวอยู่ใกล้จุดต่ำสุดรอบหนึ่งสัปดาห์เทียบดอลลาร์ ในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังพรรคร่วมรัฐบาลของญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาสูง ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

*ชัยชนะในการเลือกตั้งดังกล่าว ทำให้นักลงทุนคาดการณ์กันว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม และอาจผ่อนคลายนโยบายการเงินด้วย

*ดอลลาร์/เยนพุ่งขึ้นเกือบ 2.2% ในวันจันทร์ ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.57 ขณะที่ช่วงเข้านี้ ดอลลาร์อยู่ที่ 103.01 เยน ขยับขึ้นจาก 102.79 เยนในช่วงทำวานนี้

*นายกรัฐมนตรีชินโง อาเบะของญี่ปุ่น ได้สั่งให้มีการจัดตั้งงบประมาณการกระตุ้นทางการคลังรอบใหม่ หลังได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาสูง

*การที่ภาครัฐใช้จ่ายเงินมากขึ้น จะเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ให้ตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำ

*นักลงทุนมุ่งความสนใจไปยังประเด็นที่ว่า บีโอเจจะขยายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปหรือไม่ ในการประชุมในวันที่ 28-29 ก.ค.

*นางเอสเธอร์ จอร์จ ประธานเฟด สาขาแคนซัส ซิตี้ ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอยู่ในระดับต่ำเกินไป และส่งสัญญาณว่า เขาพร้อมที่จะผลักดันให้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 611.26 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 1.91 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 2 พันล้านบาท

*09.00 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.14/16 จาก 35.11 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.883/981 จาก 38.81 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.85/90 จาก 102.79 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1073/77 จาก 1.1056 เมื่อวาน

"มีแรงซื้อดอลลาร์กลับมา หลังจากคอมเมนต์ของเจ้าหน้าที่เฟดบางคนเกี่ยวกับเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ย แล้วดอลลาร์/เยน ที่แข็งกลับมา ก็ดึงให้ดอลลาร์/เอเชียอื่นๆ ปรับขึ้นมาด้วย"

ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้